

Phóng sự

## Phóng sự Đại Hội Thường niên GĐMĐVN - Kỳ XXXVI/36 - 2016

MD Vinh Phạm K19

### *Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam - Đại hội 36 tại Houston thành công tốt đẹp*



#### **Chào quốc kỳ**

**Houston** – Đại hội lần thứ 36 Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam (GĐMĐVN) được tổ chức long trọng tại thành phố Houston, Texas trong hai ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy 01-02 tháng 7 năm 2016.

Hàng trăm cánh dù viễn xứ từ các phương trời Canada và Hoa Kỳ đã bay về đây với màu áo hoa rừng gọi lại những hình ảnh hào hùng của Sư Đoàn Nhảy Dù của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa một thời.

Mỗi năm anh em Nhảy Dù và toán cổ vấn Mỹ Team 162 về hội ngộ cùng nhau. Họ dẫn theo gia đình và gặp nhau trong thân tình như người cùng gia đình. Những người chiến binh anh dũng xưa, nay đầu điểm bạc, họ gặp nhau còn để điểm danh ai còn ai mất, những cánh dù nào đã rơi rụng trên xứ người.



Cựu Trung tướng John Le Moyne, nguyên Trung úy cố vấn Tiểu đoàn 6 Nhảy Dù rất xúc động nói lúc nào cũng muốn được gọi là Trung úy John để nhớ lại một thời chia lửa cùng Nhảy Dù Việt Nam. Nhiều phu nhân Mũ Đỏ nói mình cũng mong mỗi kỳ đại hội để đi theo mấy ông cho đến ngày không đi được mới thôi.

Chương trình đại hội chia ra hai phần, tiền đại hội tổ chức tại Nhà hàng Ocean tối ngày Thứ Sáu dành riêng cho Mũ Đỏ và gia đình với tiệc hội ngộ. Chén chú chén anh, ly mây ly tao, chuyện nỏ ra như bắp rang. Còn nhớ trước đây, nhiều năm, cố niên trưởng Phạm Hy Mai đã trìu mến nhìn thuộc cấp của mình về tham dự đại hội và tâm sự với chúng tôi: “Tụi nó ghìen nhau, đi dự đại hội là phụ, nhậu mới là chính”. Câu này ăn tiền nhất, ông thầy chịu chơi thiệt. Góc này anh em Mũ Đỏ quây quần bên nhị vị niên trưởng Nguyễn Văn Tường và Nguyễn Thu Lương để vấn an sức khỏe bát tuần, góc kia anh em nhắc Tịnh Hồ nhớ làm thịt cá sấu chiêu đãi kỳ đại hội tới tại Tampa.



Sáng ngày Thứ Bảy, là lễ chào quốc kỳ và đặt vòng hoa tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Houston. Chủ tịch GĐMĐVN, Bác sĩ Nguyễn Quang Tiến và Trưởng ban tổ chức đại hội cũng là Chi hội trưởng Houston, Võ Văn Châu đã lên chào mừng mọi người tham dự. Trong phần truy điệu anh hùng tử sĩ Nhảy Dù, bài phú chiêu hồn tử sĩ của niên trưởng Nguyễn Cẩm Ngọc biên soạn diễn tả các trận đánh của Nhảy Dù suốt chiều dài chinh chiến qua các chiến trường ngoại biên và nội địa. Những trận đánh đã đi vào quân sử Việt Nam Cộng Hòa, cũng như những anh hùng Mũ Đỏ đã hy sinh hay các tướng lãnh Nhảy Dù đã tuần tiết trong ngày mất nước, để lại bao thương tiếc cho đồng đội. “Tây tiến Charlie, Dadpek đuổi bọn hung tàn - Đông bình Võ Định Dakto giết loài đao tặc – Đầu Tết Mậu Thân chiến tích lẫy lừng. Cuối hè đỏ lửa thình danh thơm ngát...”





## **Gia Đình Mũ Đỏ San Jose, Dallas & Fort Worth tham dự**

Buổi trưa tại trụ sở Nhà Việt, thành phố Houston, là phiên họp chính báo cáo công tác của 21 Chi Hội Nhảy Dù tham dự và của Ban chấp hành trung ương GĐMĐVN trong nhiệm kỳ vừa qua trên các phương diện đối nội và đối ngoại. Bác sĩ Nguyễn Quang Tiến, Chủ tịch GĐMĐVN nhiệm kỳ 2013-2016 tuyên bố chấm dứt nhiệm kỳ, và cảm ơn anh em Mũ Đỏ đã hết lòng yểm trợ trong hai nhiệm kỳ vừa qua. Đại hội đã bầu tân chủ tịch. Bác sĩ Nguyễn Quốc Hiệp tự ứng cử được đa số tuyệt đối bỏ phiếu kín chấp thuận. Tân ban chấp hành nhiệm kỳ 2016-2019 đã trình diện thành viên mới với Chủ tịch GĐMĐVN là BS Nguyễn Quốc Hiệp và bốn phó chủ tịch ngoại vụ.

BS Nguyễn Quốc Hiệp chủ tọa phiên họp công tác đầu tiên trong nhiệm kỳ bàn về việc đóng góp bài vở và tài trợ cho Đặc san Mũ Đỏ, Website Nhảy Dù, và tham dự sinh hoạt của Team 162 cố vấn Nhảy Dù vào tháng 9. Đề cử Bác sĩ Nguyễn Quang Tiến là Mũ Đỏ xuất sắc nhất của năm 2016 tham dự đại hội Nhảy Dù Hoa Kỳ (US Airborne Association) vào tháng 4 năm 2017 tại Atlanta. ***Đại hội đã quyết định đại hội 37 tổ chức tại Florida 2017, đại hội 38 tại Washington, D.C. 2018, và đại hội 39 tại Oklahoma 2019.*** Sau đó, Cha Tuyên úy GĐMĐVN, Joseph Vũ Minh đã cử hành Thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho GĐMĐVN.



## **Hợp ca Cờ Bay Trên Cỏ Thành Quảng Trị**

*Tường trình từ Houston, Texas - USA  
MĐ Vinh Phạm K19*

---

*Nguồn: Internet E-mail by Vũ Văn Chương chuyển*

*Đăng ngày Thứ Năm, July 7, 2016  
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTĐ/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*